

คำอธิบายข้อมูล

รหัสของตาราง	EC_EI_028_S2
ชื่อตาราง	เครื่องชี้ภาวะการท่องเที่ยว
ความถี่ของข้อมูล ความล่าช้าและ กำหนดเวลาเผยแพร่	ความถี่ รายเดือน ความล่าช้า 1 เดือน กำหนดเวลาเผยแพร่ วันทำการสุดท้ายของเดือนถัดไป
หลักวิธีทางสถิติ • หลักการ นิยาม และ การจัดกลุ่ม • ความครอบคลุม • การบันทึกข้อมูลและ มาตรฐานบัญชี ที่เกี่ยวข้อง • ลักษณะของข้อมูล และวิธีการ จัดเก็บ • วิธีประมวลผลข้อมูล	<p>เครื่องชี้ภาวะการท่องเที่ยว เป็นข้อมูลที่ช่วยสะท้อนถึงภาวะการท่องเที่ยวในประเทศ โดยได้รับข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) ที่ดำเนินการสำรวจข้อมูลจากผู้ประกอบการสถานพักแรมทุกประเภท (ประกอบด้วย โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ รีสอร์ทและอื่นๆ) ในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย</p> <p>เครื่องชี้ภาวะการท่องเที่ยวประกอบด้วยข้อมูล 6 รายการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทย 2. อัตราการเข้าพักของสถานพักแรม 3. อัตราการจองห้องพักล่วงหน้า 3 เดือน ของสถานพักแรม 4. ค่าห้องพักที่ขายได้(เฉลี่ย) ของสถานพักแรม 5. สัดส่วนรายได้จากการจัดประชุม/สัมมนาของสถานพักแรม 6. สัดส่วนนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างประเทศที่เข้าพักในสถานพักแรม <p>สำหรับข้อมูลรายการที่ 2 - 6 จำแนกข้อมูลเป็นรายภาค 4 ภาค คือ ภาคกลาง (รวมกรุงเทพมหานคร) ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</p> <p>การจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลรายการที่ 1 กก. ดำเนินการโดยการรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและนำมาประมวลผลตามข้อเสนอแนะขององค์การการท่องเที่ยวโลก ข้อมูลรายการ ที่ 2 - 6 สำรวจจากผู้ประกอบการสถานพักแรม โดยกำหนดอัตราการตอบกลับขั้นต่ำที่ร้อยละ 30 ของทุกจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่ และครอบคลุมที่พักแรมทุกประเภท รวมถึงครอบคลุมทุกช่วงราคาจำแนกเป็น 5 กลุ่ม คือ 1) ต่ำกว่า 500 บาท 2) 500 - 999 บาท 3) 1,000 - 1,499 บาท 4) 1,500 - 2,499 บาท และ 5) มากกว่า 2,500 บาท</p> <p>วิธีประมวลผล ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจแต่ละรายการของแต่ละภาค กก.ประมวลผลโดยการเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ตามจำนวนห้องของสถานพักแรมที่ตอบข้อมูล การคำนวณข้อมูลเฉลี่ยจากระดับภาคเป็นข้อมูลทั้งประเทศ คำนวณโดยการเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามสัดส่วนห้องพักรวมของสถานพักแรมแต่ละภาคเทียบกับห้องพักรวมของทั้งประเทศ</p>
แหล่งที่มาของข้อมูล	กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่	เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=875&language=TH
การปรับปรุงข้อมูล	ปรับตามข้อมูลจริง เมื่อแหล่งข้อมูลมีการแก้ไข

ทีมข้อมูลเศรษฐกิจในประเทศ
ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล
โทร 0-2283-5997